

Số: 132 /TB-UBND

Lục Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 5 năm 2017

Ngày 22/5/2017, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. UBND huyện đã thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

#### **1. Báo cáo kết quả công tác tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo tháng 6 năm 2017**

UBND huyện thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017 và thống nhất đánh giá:

Trong tháng, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Chủ tịch và các PCT UBND huyện tổ chức làm việc với một số xã và cơ quan, đơn vị để nắm bắt và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- XH, giải quyết đơn thư, KNTC, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB. Tình hình trong tháng nhìn chung ổn định, cụ thể: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, dịch bệnh không xảy ra; công tác quản lý đất đai, khoáng sản được tăng cường; giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản theo kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 64,7 tỷ đồng, đạt 38% DT, bằng 78,3% so với cùng kỳ năm 2016; các hoạt động văn hóa, thông tin triển khai đảm bảo kế hoạch; công tác giải quyết đơn thư, KNTC được tập trung chỉ đạo...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình vi phạm chặt, phá rừng trái phép vẫn xảy ra tại xã Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh. Công tác thu ngân sách đạt kết quả thấp so với cùng kỳ; thực hiện GPMB còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dự án công viên nghĩa trang An Phúc Viên; thực hiện đền điền, đổi thửa kết quả còn chậm; tình hình vi phạm đất đai vẫn còn xảy ra; tình hình an ninh nông thôn có biểu hiện phức tạp, tập trung vào những xã có các dự án thi công như: Cương Sơn, thị trấn Đồi Ngô; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo mặc dù có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt song hiệu quả chưa cao. Khiếu kiện đông người vẫn xảy ra...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tháng 6 năm 2017; ngoài các nhiệm vụ nêu trong báo cáo, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm

vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm; từ đó xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2017; thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường quản lý hành lang ATGT trên địa bàn huyện, đặc biệt tuyến đường tỉnh 293; đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm đất đai theo kế hoạch; tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; thực hiện quản lý tốt khai thác khoáng sản, thu gom rác thải trên địa bàn; cấp GCN QSD đất và chỉnh lý biến động đất đai theo kế hoạch. Đẩy nhanh thực hiện các dự án khu dân cư; tổ chức đấu giá QSD đất; đôn đốc thu ngân sách theo quy định, kịp thời đề xuất hủy bỏ kết quả trúng đấu giá QSD đất đối với các hộ không chấp hành quy định; đôn đốc các chủ đầu tư khởi công và thực hiện các công trình XDCB; tập trung phân bổ vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017. Tập trung giải quyết đơn thư, KNTC; tăng cường công tác CCHC; Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

## **2. Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020**

UBND huyện đã thảo luận và tiếp tục giao Phòng Tài nguyên- MT huyện tiếp thu ý kiến tham gia để chỉnh sửa, bổ sung; tham mưu cho UBND huyện tổ chức cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn bám sát các quy hoạch; nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội để rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển ngành và thực tế.

Giao Phó Chủ tịch UBND huyện Giáp Văn Ôn chỉ đạo, tổ chức thực hiện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 xem xét quyết định.

## **3. Kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018**

UBND huyện thảo luận và cơ bản nhất trí với đề xuất của Phòng Tài chính- KH về kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2018. Giao Phòng Tài chính- KH tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp chỉnh sửa, bổ sung một số danh mục trên khả năng cân đối nguồn vốn của huyện. Kết quả xin ý kiến Chủ tịch và các PCT UBND huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy, trình HĐND huyện theo quy định.

## **4. Quyết định ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện**

Tiếp tục giao Phòng Kinh tế & HT huyện tiếp thu ý kiến tham gia chỉnh sửa, hoàn thiện theo hướng: Ban hành Quyết định cá biệt; các quy định cụ thể đã được

quy định rõ trong Luật, Nghị định, Thông tư chỉ dẫn tiết, điểm, khoản, mục, điều (Không trích nội dung cụ thể); tập trung vào nội dung quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện xin ý kiến Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân trước khi trình phiên họp UBND huyện gần nhất.

**5. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 3-HĐND huyện khóa XIX**

Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND huyện trước đây chưa tổ chức thực hiện; tham mưu cho UBND huyện có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện giải quyết dứt điểm. Kết quả báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 05/6/2017./.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Các thành viên UBND huyện;
- Lưu: VT, CVTH;

**Bản điện tử:**

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP, CVVP.

TL. CHỦ TỊCH  
CHANH VĂN PHÒNG



Nguyễn Tiến Dũng